

ประเพณีสัมมนาวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 ฉบับที่ 36 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549



โครงการสัมมนา “ทางเลือกการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์” วันศุกร์
ที่ 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน



โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้
จัดให้มีโครงการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือ
ระหว่าง สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่สำคัญในการพัฒนาความรู้ และวิสัยทัศน์แก่ฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนของสหกรณ์ อันจะนำไปสู่การบริหารการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในวันนี้ กล่าวว่า “การดำเนินการจัด
สัมมนาทางวิชาการในวันนี้ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำ
ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำองค์ความรู้ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และที่สำคัญคือการจัดหาแหล่งทุนอุดหนุน เพื่อกระจายโอกาสในเชิง
วิชาการ และการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประโยชน์สู่สังคม



ช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ โดยคุณวรเทพ ไวกยาวิโรจน์ ในประเด็น
ทางเลือกการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ : อย่างไรจึงจะได้ผลตอบแทนสูงและ
ความเสถียรต่ำ และ คุณดุสิต โคมทอง ในประเด็น กลไกตลาดตราสารหนี้และกลวิธี
การลงทุน



ช่วงบ่ายมีการเสนาทางวิชาการ โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ตรง เป็นการอภิปรายเรื่อง “ประสบการณ์การลงทุนในตราสารหนี้อย่าง
มืออาชีพ” วิทยากรได้แก่ คุณสมชาย สัตยกุลเกษมศิริ, คุณอนันต์ ชาตรุประชีวิน, คุณ
วินัย นิยมโสมถ และคุณฉัฐพล ชวลิตชีวิน โดย ดร.ปรีชา สติทธิกรณ์ไกร เป็น
ผู้ดำเนินการอภิปราย



ภายนอกการสัมมนาตลอดวัน ได้มีการจัดบู๊ทเผยแพร่เอกสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเงินสหกรณ์ออม
ทรัพย์ โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รวมถึงการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอทีเอ็มพร้อมบู๊ทให้คำปรึกษา โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จำกัด(มหาชน)